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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
…………………………………………………………………….. 

ประชุมในวนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) ณ อาคารคนัทร่ีคอม
เพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม มีผู้ ถือหุ้นประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 28 ราย ถือหุ้นจ านวน 799,761,114 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 66 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 
13,647,913,392 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมจ านวน  94 ราย จ านวนหุ้น 14,447,674,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.83 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วทัง้หมด โดยมีนายก าธร อดุมฤทธิรุจ เป็นประธานคณะกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ 

 

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมในวนันี ้และมอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  โดยผู้ด าเนินการประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าคณะกรรมการและ
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ชีแ้จงเก่ียวกบัวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี ้
 

คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายก าธร อดุมฤทธิรุจ   ประธานคณะกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    ( ประธานท่ีประชมุ ) 

2.  นายจอมทรัพย์ โลจายะ   รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. พลต ารวจโทปิยะ สอนตระกลู   กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   (เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์) 

4. นางสาวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กลุ       กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   ( เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ) 

5. นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์          กรรมการ/รองประธานคณกรรมการบริหารความเส่ียง 
   (เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์) 

6. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์   กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   (เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ) 

7. นางสาววรินทร์ทพิย์ ชยัสงัฆะ   กรรมการ  (เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ) 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้แก่ 
1. คณุชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ   เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
2. คณุโสภาพรรณ ทรัพย์ทพิยรัตนา  เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทชีแ้จงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Dap E- Shareholder meeting ซึง่ใช้งาน
ร่วมกับการประชุมทางระบบ Web ex ซึ่งเป็นระบบท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมนัน้บริษัทได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 10 หน้า 55-66 ) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบงัคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดย
หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าท่ีจะเรียนถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นค าถาม หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับวาระท่ี ได้
น าเสนอข้างต้นหรือไม่  หากมีสามารถส่งประเด็นค าถามและข้อเสนอแนะดงักล่าว ผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting หรือ ผ่านโปรแกรม 
Wed EX และภายหลงัจากบริษัทตอบประเด็นค าถาม และข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยผ่านระบบ DAP E-
shareholder meeting  ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้เข้าไปท่ี ระบบ DAP E-shareholder meeting เพ่ือออกเสียง
ลงคะแนน และบริษัทจะน ามานบัคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเหน็ด้วยไม่ต้องด าเนินการใดๆระบบจะบนัทกึเป็นการลงคะแนนเหน็ด้วย (อนมุตั)ิ  
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หลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ด าเนินการประชมุได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี2563   
ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน 2563 ตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีได้ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 1)  

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี   

28 เมษายน 2563 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมตใินวาระที่ 1 ดงันี ้
   
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี2563ที่ผ่านมาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงให้ท่ีประชุมรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ท่ีผ่าน
มาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียดแล้วนัน้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
ค าถาม (คุณไพโรจน์ บัวเผ่ือน) 
คา่ส ารองที่หยดุด าเนินการของโรงไฟฟ้าสระแก้วและคา่ส ารองความเสีหายสามารถเคลมประกนัได้ทัง้หมดหรือไม่และเงินจะเข้าภายใน 
ปีนีท้ัง้หมดหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
อยู่ระหวา่งการเคลมประกนั คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ประมาณ 40 ล้านบาท โดยบริษัทได้กลบัมาจ่ายไฟฟ้าตามปกตแิล้ว ซึง่ประกนัก าลงัอยู่ระหวา่ง 
การตรวจสอบแผงทัง้หมดวา่สามารถใช้งานได้ตาม efficiency ท่ีก าหนดไว้หรือใช้โดยท่ีบริษัทคาดว่าจะสามารถได้รับเงินในปีนี ้
ค าถาม (คุณไพโรจน์ บัวเผ่ือน) 
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมสอบถามเร่ืองพืน้ท่ีท่ีตัง้กงัหนัลมและมีเป้าหมายCapacity factor ท่ีก่ีเปอร์เซน็ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมมี 4 โครงการ Capacity factor ตัง้แต ่25-36 % 
 

ค าถาม (คุณไพโรจน์ บัวเผ่ือน) 
โครงการโรงขยะในประเทศไทยของบริษัทปริมาณขยะเป็นปัญหาหรือไม่ และเพียงพอส าหรับการท าโรงไฟฟ้าหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
โครงการของบริษัทมีขยะเพียงพอเพราะส่วนใหญ่สญัญาของบริษัทเป็นสญัญาสมัปทานทางด้านการก าจดัขยะโดยมีระยะเวลา 20 ปี ดงันัน้ใน
ระยะเวลา 20 ปี จงึไม่น่ามีปัญหาวา่จะไม่พอเพียง 
 

ค าถาม (คุณณพล ก าธรกิตตกุิล) 
ความคืบหน้าของโครงการพลงังานลมท่ีอยู่ระหวา่งการพฒันาในเวียดนาม (4 โครงการ 421MW) แต่ละโครงการอยู่ในขัน้ตอนไหน และมีการเซ็น
สญัญา EPC และเร่ิมก่อสร้างทกุโครงการแล้วหรือไม่  
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
จ านวน 3 โครงการได้เร่ิมก่อสร้างแล้ว ทัง้โครงการท่ีตัง้อยู่ในทะเลและบนบกด าเนินการก่อสร้างแล้วคงเหลืออีก 1 โครงการท่ีตัง้อยู่บนบกและ             
อยู่ระหวา่งการเซน็สญัญา EPC  

เหน็ด้วย : 14,460,574,506 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม : 14,460,574,506 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเปิดประชมุจ านวน 1 ราย ซึง่มีจ านวนหุ้นรวม 12,900,000 หุ้น 
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ค าถาม (คุณวทิวัส อุทายะ) 
คา่เหล็กคา่เรือท่ีสงูขึน้มีผลตอ่โครงการตอ่ไปนีห้รือไม่ โครงการลมท่ีก าลงัสร้างและโครงการลมท่ีเพิ่มจ านวน 50 เมกะวตัต์รวมทัง้โครงการโซล่าร์ท่ี
ประเทศเวียดนามจ านวน 550 เมกะวตัต์ท่ี COD ไปแล้วเม่ือสิน้ปีหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ส าหรับโครงการโซล่าร์จ านวน 550 เมกะวัตต์นัน้ บริษัทจ่ายไฟฟ้าตัง้แต่เดือนธันวาคมแล้ว และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มี
ผลกระทบค่าเรือหรือค่าเหล็ก แต่ส าหรับโครงการในอนาคตจ านวน 50 เมกะวตัต์ บริษัทคาดการณ์ว่าผู้ รับเหมาน่าจะค านวณต้นทนุใหม่ซึง่อาจ
เพิ่มเตมิในส่วนดงักล่าว  
 

ค าถาม (คุณวทิวัส อุทายะ) 
โครง solar hybrid ท่ีเพ่ิงประมลูได้มี IRR ประมาณก่ี %  
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
บริษัทก าลงัเจรจาต่อรองเร่ืองราคาอตัรา IRR จะอยู่ท่ี 15- 18% การซือ้ขายไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของ solar hybrid ราคาก าหนดท่ี 2.88 บาท  

ดงันัน้ ถ้าสามารถผลิตและขายได้ 7 วนั วนัละ 24 ชัว่โมง ต้นทนุในการผลิตและคา่ขายไฟฟ้าของบริษัท จะต ่ากวา่การไฟฟ้า 
 

ค าถาม (คุณศราวุฒ ิปิยอารยะนันท์) 

โครงการขยะของบริษัทมีปัจจยัอะไรหรือไม่ที่จะท าให้ Margin ของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ 

ค าตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

เป็นปกติของธุรกิจเร่ิมช่วง 1 ปี – 1.5 ปีแรก ซึง่ต้องมีการจัดหาวตัถุดิบและลงทนุในส่วนงานต่างๆเพ่ือเร่ิมต้นธุรกิจ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง Margin ให้เพิ่มสูงขึน้ ส าหรับอุตสาหกรรมขยะท่ีจังหวดัสระแก้วต้นทุนเชือ้เพลิงคาดว่าจะลดลง และท่ีจงัหวดัพิจิตร บริษัทก าลังอยู่
ระหวา่งด าเนินการเพ่ือลดต้นทนุในส่วนของ Logistic ซึง่บริษัทคาดวา่จะท าให้ Margin ของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ 
 
 มต ิ  ท่ีประชมุได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ                                  

        หมายเหต ุ: ในวาระนีเ้ป็นวาระเร่ืองรับทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ผู้ ด าเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงต่อท่ีประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี                  

31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 
2) ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีซ้ึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้    
                   (หน่วย : พนับาท) 

รายละเอียด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 73,160,311 30,660,736 
หนีส้ินรวม 52,537,234 18,717,349 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 20,623,077 11,947,704 
รายได้จากการขาย และบริการ 6,514,607 475,138 
รายได้รวม 6,768,342 1,355,669 
ก าไรขัน้ต้น 3,310,557 107,320 
ก าไรส าหรับปี 1,527,786 55,981 
ก าไรส าหรับปี – ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,303,278 55,981 

 

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชีแ้จงรายละเอียดแล้วนัน้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
ค าถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์ )  
โครงการใหม่ที่บริษัทก าลงัจะประมลูเพิ่ม ท่ีประเทศเวียดนามที่ Mention ไว้ใน Opportunity day ตอนนีมี้ progress  อย่างไรบ้าง 
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ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ปัจจุบนับริษัทก าลังรอความชดัเจน เร่ืองของพลงังานแสงอาทิตย์  ของรัฐบาลท่ีประเทศเวียดนามว่าจะเปิดเฟส 3 เม่ือไหร่ โดยปัจจุบนับริษัทท า
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมจ านวน  421 เมกะวตัต์  และมีโครงการอีก 2 โครงการบริษัทร่วมลงทนุจ านวนประมาณ 50 เมกะวตัต์ 
และ จ านวนประมาณ 120 เมกะวตัต์ 
 

ค าถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์ ) 
ปัจจบุนั  D/E ของบริษัทคอ่นข้างสงู  บริษัทได้มีการตกลงกบัทางธนาคาร เร่ืองของ D/E Ratio หรือไม่ว่าไม่ให้เกินจ านวน และถ้ามีโครงการใหม่ได้
เพิ่มเตมิเข้ามาบริษัทจะมีแหล่งเงินทนุจากท่ีไหน 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
บริษัทได้ตกลงกบัธนาคารวา่ D/E Ratio จะต้องไม่เกิน 3 เทา่  
ส่วนการด าเนินงานโครงการในอนาคตจะขยาย SUPEREIF ซึง่เป็นการ amortize หรือว่าเอาทรัพย์สินเข้าไปอยู่ในกองทนุเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้เงินมา
ลงทนุ หรือหา Partner ร่วมทนุกบับริษัท  ซึง่ในปัจจุบนัโครงการท่ีประเทศเวียดนามหรือประเทศไทย ทัง้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม หรือ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ บริษัทมีผู้ ท่ีสนใจจ านวนมากท่ีประสงค์เข้ามาร่วมลงทนุกบับริษัท 
 

ค าถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์ ) 
บริษัทมีแผนจะจ าหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทนุในอนาคตหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
โครงการในของอนาคตของมีแผนจะจ าหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทนุเพิ่มเตมิ 
 

ค าถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์ ) 
การขายหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกมาล่าสดุ ปัจจบุนัมีแนวโน้มอย่างไร และขายหมดหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
หุ้นกู้ของบริษัทท่ีออกมาขายหมด100%  
 

ค าถาม (คุณวชัิย โอเจริญรัตน์)  
บริษัทมีแผนท่ีจะขายสินทรัพย์เข้ากองทนุ SUPEREIF เพิ่มเตมิหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
โครงการในของอนาคตของบริษัทก็ได้มีการพิจารณาแผนจะจ าหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทนุเพิ่มเตมิ 
 

ค าถาม (คุณวทิวัส อุทายะ) 
ในส่วนคา่ท่ีปรึกษาโครงการใหม่มีเทา่ไหร่ รายได้คา่ก าจดัขยะมีประมาณเทา่ไหร่ รวมอยู่ใน ส่วนของงบการเงินหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
คา่ท่ีปรึกษาของบริษัทในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการเพิ่มเติม บริษัทจะมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือทางด้านเทคนิคซึง่ค่าท่ีปรึกษาจะ
แปรผนัไปตามข้อมลูต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนของค่าก าจดัขยะโรงไฟฟ้าของบริษัท โดย 2 โรงแรกเป็นขยะอุตสาหกรรม โรงท่ีสอง เป็น RDF  คือ
เอาเชือ้เพลิงท่ีจากขยะแยกและคดัออกมาแล้วและน ามาเผา จึงไม่มีค่าก าจดัขยะ โรงท่ีสาม ก าลงัสร้างค่าก าจดัขยะ อยู่ระหว่าง 280-300 บาท 
ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัหนองคาย โรงท่ีส่ี ตัง้อยู่ท่ีจังหวดันนทบุรี ก็จะมีค่าก าจัดขยะ และโรงท่ีห้า ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และโรงท่ีหก  ตัง้อยู่ท่ี
จงัหวดัเพชรบรีุ มีคา่ก าจดัขยะซึง่เป็นขยะชมุชน ซึง่ในส่วนคา่ก าจดัขยะจะรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท 
 

ค าถาม ( คุณณัฐชาต ค าศริิตระกูล ) 
ตามรายงานประชมุผู้ ถือหุ้นปีท่ีแล้วมีผู้ ถือหุ้นถามเร่ืองเปอร์เซ็นก าไรสุทธิของโครงการ Solar ท่ีประเวียดนามและทางท่ีปรึกษาทางการเงินแจ้งว่า
จะได้ประมาณ 32-33% ไม่ทราบวา่หลงัจากเปิด cod จริงแล้วได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร 
ค าตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงนิของบริษัท) 
ก าไรสทุธิของโครงการSolar ท่ีประเทศเวียดนาม เปอร์เซน็ก าไรสทุธิอยู่ประมาณ 32-33 %  โดยEBITDA อยู่ประมาณท่ี 89-90 % โดยหลงัจากหกั

คา่ใช้จ่ายอ่ืนแล้วก าไรสทุธิ ประมาณ 32-33 % 
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ค าถาม ( คุณเอเชีย เสวีกุล ) 
โครงการท่ี 4 ของลมท่ียังไม่มี EPC CONTRACT มีปัญหาอะไรหรือไม่ และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมทัง้ 4 โครงการ            
สามารถ COD ภายในปีนีห้รือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ปัจจุบนัไม่มีปัญหา  โดยบริษัทรอทางด้านรัฐบาลอนุมัติใบอนุญาตให้เร่ิมลงทุน ทัง้นีห้ากได้ใบอนุญาตบริษัทก็สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
รายละเอียดของ EPC บริษัทได้เจรจาและวางแผน ไว้กบั Power China เรียบร้อยแล้ว 
โดยโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนัน้  3 โครงการแรกตามแผนงานก าหนด COD ภายในปีนีส้ าหรับโครงการท่ี 4 อยู่ระหว่างรอ
ประกาศ 
 

ค าถาม (คุณสตางค์ บุญกิจรุ่งไพศาล) 
Gross profit margin ของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมท่ีประเทศเวียดนาม บริษัทคาดวา่จะอยู่ท่ีประมาณเทา่ไหร่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
Gross Profit Margin ขัน้ต ่า ของโครงการ อยู่ประมาณ 60% 
 

ค าถาม (คุณณพล ก าธรกิตตกุิล) 
ณ ปัจจบุนั Constraint หลกัๆ ในการเตบิโตของบริษัทคือหลกัๆในการเตบิโตของบริษัท คือการหาโปรเจ็กต์ไหม่ให้ได้หรือการหา Equity เข้ามาใส่ 

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ปัจจุบนับริษัทมีงานอย่างตอ่เน่ือง โดยลงทนุไปถงึ 2-3  ปีข้างหน้าแล้ว  ดงันัน้ บริษัทยงัมุ่งเน้นท่ีพลงังานทดแทน เพราะยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ไปท าธุรกิจอ่ืน ส าหรับ Constraint  ว่าข้อขดัข้องในแง่ของเงินทนุท่ีจะมีลงทนุหรือไม่ วนันีต้้องขอยืนยนัว่าบริษัทมีความสามารถพร้อมท่ีสามารถ 
amortize และน าเงินเข้ามาลงทนุได้ทนัที อาทิเช่น กองทนุ SUPEREIF จ านวน 118 เมกกะวตัต์ โดยบริษัทได้เงินมาประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท 
ส่วนท่ีสองท่ีอาจมี Partner สนใจเข้ามาร่วมลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน กับบริษัท ดงันัน้ หากบริษัทมีความจ าเป็นและมีโครงการเพิ่มขึน้
มากกวา่ท่ีวางแผนไว้บริษัทก็สามารถหาเงินทนุเข้ามาลงทนุได้ทนัที 
 

ค าถาม (คุณศราวุฒ ิปิยอารยะนันท์) 
โรงไฟฟ้าพลงังานลมถ้า COD ไม่ทนัเดือน 10 จะมีคา่ปรับอะไรหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
บริษัทคาดว่าจะไม่เสียค่าปรับเพราะเน่ืองจากปัจจุบันหน่วยงานของประเทศเวียดนามได้น าเสนอการขยายระยะเวลา ซึ่งอยู่ระหว่างรอ

นายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามอนมุตั ิ

ค าถาม ( คุณวชัิย โอเจริญรัตน์ ) 

อตัราก าไรของโรงไฟฟ้าขยะที่เพ่ิง COD เป็นก่ีเปอร์เซน็และระยะเวลาคืนทนุน่าจะประมาณก่ีปี 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ระยะเวลาคืนทนุ 5-6 ปี อตัราก าไรของโรงไฟฟ้าขยะที่เพ่ิง COD  ช่วง 4-5  เดือนแรกอาจจะชะลอตวัและจะคอ่ยๆสงูขึน้  
 

ค าถาม ( คุณพงษนัฐ ) 
โครงการน า้ยงัขาดทนุอยู่ รายได้เพิ่มขึน้ แตค่า่ใช้จ่ายมากกวา่เกิดจากสาเหตอุะไร 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ปกตกิารท าธุกิจใหม่ ต้องมีการเสริมทีมให้พร้อมในการขยายไปในอนาคต เพราะฉะนัน้ค่าใช้จ่ายของทีมบริหารค่อนข้างสูงแต่หากสามารถขยาย
ได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะได้ก าไรคืนมา 
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ค าถาม ( คุณพงษนัฐ ) 
โครงการตา่งๆ หากก่อสร้างไม่เสร็จตามแผนจะถกูปรับอตัราการซือ้ไฟฟ้าลง อยากสอบถามว่าจะถูกปรับลงมาก่ีเปอร์เซ็นต์และมีโครงการไหนท่ีมี
ความเส่ียงท่ีจะก่อสร้างไม่ทนัหรือไม่และบริษัทมีสญัญาคา่ปรับผู้ รับเหมาอย่างไรในกรณีนี ้
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
เร่ืองโครงการลมท่ีประเทศเวียดนาม ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน เพราะมีการน าเสนอให้ขยายระยะเวลา  ซึ่งขึน้อยู่กับการตัดสินใจของ
นายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม เพราะฉะนัน้จงึไม่สามารถตอบได้วา่จะปรับลดคา่ไฟหรือไม่ หรือจะขยายระยะเวลาตอ่ไปให้อีก 1 ปีหรือ 3 ปี 
 

ค าถาม ( คุณพงษนัฐ ) 
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม 6,000 เมกะวตัต์ ประเทศเวียดนามจะเร่ิมประมลูเม่ือไหร่และบริษัทคาดวา่จะได้ก่ีเมกะวตัต์ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
บริษัทก าลงัอยู่ระหว่างการตดัสินใจ เน่ืองจากปัจจุบนัมีโครงการแล้วประมาณ 421 เมกะวตัต์ ก าลงัก่อสร้างซึง่จะแล้วเสร็จประมาณปีนี ้หรือปี
หน้า ซึง่ส าหรับ 6,000 เมกะวตัต์ท่ีประกาศนัน้ บริษัทได้มีการตดิตอ่และเจรจาแล้วประมาณ 171 เมกะวตัต์ 
 

 ค าถาม ( คุณพงษนัฐ ) 
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนาม ซึง่ COD แล้วจ านวน  550 เมกะวตัต์และอีกจ านวน  200 เมกะวตัต์ ท่ี
บริษัทเคยแจ้งนัน้ยงัคงด าเนินการอยู่หรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
ปัจจุบนับริษัทจ่ายไฟฟ้าแล้วท่ีประเทศเวียดนามจ านวน  836.72 เมกะวตัต์ ซึง่บริษัทได้รับรู้รายได้และเก็บเงินตรงเวลา และบริษัทคาดว่าจะขยาย
อีกประมาณ  2,000 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้ต้องดนูโยบายของทางด้านรัฐบาลประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจากับ  Partner ท่ีประเทศ
เวียดนาม วา่บริษัทสนใจท่ีจะเพิ่มอีกประมาณ 2,000 เมกะวตัต์   
 
 มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 
2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
  หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเปิดประชมุจ านวน 2 ราย ซึง่มีจ านวนหุ้นรวม 1,000,001 หุ้น 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
 ผู้ด าเนินการประชมุ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.  
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ส ารองนีจ้ะมี 
จ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  
 

 ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมจ านวน1,527.786 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจ านวน 
55.981 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทจงึต้องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ5ของก าไรสุทธิประจ าปีซึง่เท่ากบั 55.981x5%= 
2.799ล้านบาท 
 

 
 

 

เหน็ด้วย : 14,451,997,207 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง : 9,577,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   
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(หน่วย:พนับาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ทุนจดทะเบียน 3,281,936 3,281,936 3,281,936 3,281,936 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว* 2,734,947 2,734,947 2,734,947 2,734,947 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั* 9,002,590 9,002,572 9,002,590 9,002,572 
ส่วนเกินทนุกว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย 233,627 23,352 - - 

รวมส่วนของทนุ 11,971,164 11,760,871 11,737,537 11,737,519 

ก าไรสะสม     

ก าไรสะสม-จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย :     

ทนุส ารองตามกฎหมายต้นปี 179,565 7,798 22,672 4,899 

บวก ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 18,409 171,767 2,799 17,773 

ทนุส ารองตามกฎหมายปลายปี 197,974 179,565 25,471 22,672 

ก าไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 4,946,856 3,683,691 180,379 129,390 

รวมก าไรสะสม 5,144,830 3,863,256 205,850 152,062 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (334,791) (149,470) - - 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 16,781,203 15,474,657 11,943,387 11,889,581 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 3,841,874 3,383,504 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,623,077 18,858,161 11,947,704 11,889,581 

ก าไรสุทธิประจ าปี 1,527,786 2,374,406 55,981 355,458 
หมายเหต ุ: * ในปี 2563 มีผู้ ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือแปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 7,500 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ 2.49 บาท/หุ้น 

การจ่ายเงินปันผล 
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ36 ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  
จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ านวน 55.981 ล้านบาท  มีก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว จ านวน 25.471 ล้านบาท และก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร จ านวน 180.379 ล้าน
บาท 

(หน่วย:พนับาท) 

ก าไรสะสม  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรสะสม-จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย :     

ทนุส ารองตามกฎหมายต้นปี 179,565 7,798 22,672 4,899 

บวก ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 18,409 171,767 2,799 17,773 

ทนุส ารองตามกฎหมายปลายปี 197,974 179,565 25,471 22,672 

ก าไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 4,946,856 3,683,691 180,379 129,390 

รวมก าไรสะสม 5,144,830 3,863,256 205,850 152,062 

ก าไรสุทธิประจ าปี 1,527,786 2,374,406 55,981 355,458 
 

ดงันัน้ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ซึง่เท่ากบั 2.799 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม
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ทัง้หมดจ านวนไม่เกิน  27,349,473,107  หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 90.97% ของก าไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หรือ คดิเป็น 293.13% ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล(Record date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 

 

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชีแ้จงรายละเอียดแล้วนัน้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
(ค าถามผ่านระบบ Dap E- Shareholder meeting) 
ค าถาม (วชัิย โอเจริญรัตน์) 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
การจ่ายปันผลเป็นการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และทัง้นีปั้จจุบนับริษัทก าลงัขยายงาน ประมาณ 421 เมกะวตัต์ ซึง่บริษัทต้องใช้เงิน
ลงทนุ ดงันัน้ จงึต้องมีการพิจารณาข้อมลูตา่งๆประกอบกนัทัง้หมด 
 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี ซึง่เท่ากบั 2.799 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
เดมิทัง้หมดจ านวนไม่เกิน  27,349,473,107  หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 164,096,839 บาท               คิดเป็น 90.97% ของก าไร
สะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หรือ คิดเป็น 293.13% ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดงันี ้

 
 
 
 
 

                
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระของบริษัท 

ประธานฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการข้อท่ี 13 ก าหนดวา่ในการ 
ประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน  3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือก
เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ส าหรับการประชมุครัง้นี ้กรรมการผู้ ท่ีจะพ้นต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ซึง่มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. นางสาวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ต าแหน่ง กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นางสาววนิดา มจัฉิมานนท์ ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาววรินทร์ทพิย์ ชยัสงัฆะ ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้  3 ทา่นเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ของบริษัท ดงันัน้ จงึเหน็สมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นคือ 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 2) นางสาววนิดา มจัฉิ
มานนท์ และ 3) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยัสงัฆะ ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปข้อมลูประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีป้รากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น  
 
 มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัเิลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
บริษัทอีกวาระหนึง่รายละเอียดทัง้หมดตามที่เสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดงันี ้
 

เหน็ด้วย : 14,461,574,307 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง : 200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
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(1) นางสาวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กุล 
 
 

 
 
 
 

(2) นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (3) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ  
 

 
 
 
 
 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 
ผู้ด าเนินการประชมุ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 

และข้อบงัคบัข้อท่ี 14 ของบริษัท ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบีย้ประชุม, ค่าตอบแทน  และโบนัส ของ กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงระดับท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรมผลการด าเนินงานของบริษัท ภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เหน็สมควร ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิคา่ตอบแทน และโบนสัของกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการชดุย่อย ในปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

1) เบีย้ประชุมจ่ายเป็นรายครัง้ต่อการประชุม 

ค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน) ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน) 

ปี 2564 ปี 2563 

1.  คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
 รองประธานกรรมการ 20,000 20,000 
 กรรมการ 15,000 15,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 31,000 31,000 
 รองประธานกรรมการตรวจสอบ 21,000 21,000 
 กรรมการตรวจสอบ 11,000 11,000 

เหน็ด้วย : 13,272,771,414 เสียง คดิเป็นร้อยละ 91.78 
ไม่เหน็ด้วย : 1,188,802,893 เสียง คดิเป็นร้อยละ 8.22 

งดออกเสียง : 200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

เหน็ด้วย : 13,311,042,394 เสียง คดิเป็นร้อยละ 92.04 
ไม่เหน็ด้วย : 1,150,532,113 เสียง คดิเป็นร้อยละ 7.96 
งดออกเสียง : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

เหน็ด้วย : 13,282,732,964 เสียง คดิเป็นร้อยละ 91.85 
ไม่เหน็ด้วย : 1,178,841,543 เสียง คดิเป็นร้อยละ 8.15 

งดออกเสียง : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
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2.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการ 31,000 31,000 
 รองประธานกรรมการ 21,000 21,000 
 กรรมการ 11,000 11,000 

 

2) ค่าตอบแทนรายปี 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน) ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน) 

ปี 2564 ปี 2563 
1.  คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 480,000 480,000 
 กรรมการ 360,000 360,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 
 กรรมการตรวจสอบ 360,000 360,000 

2.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานกรรมการ 480,000 480,000 
 กรรมการ 360,000 360,000 

หมายเหตุ :  กรรมการ ซึง่เป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนในสว่นนี ้ซึง่ได้แก่ 
(1.) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (Chief Executive Officer : CEO)  
(2.) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยัสงัฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท 

3) โบนัสประจ าปี 
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการท่ีมิใช่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับ 

โบนสัปีละ 1 ครัง้ตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก าไรสุทธิ อัตราการจ่ายโบนัส (บาท) 

ต ่ากวา่ 1,200 ล้านบาท กรรมการไม่ขอรับโบนสั 

ตัง้แต ่1,200 ล้านบาทขึน้ไป พิจารณารวมแล้วไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ตอ่คน 
หมายเหตุ : 1 “ก าไรสทุธิ”  ให้หมายถงึ ก าไรสทุธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึง่ปรากฏในงบการเงินรวม ประจ าปีของบริษัท 

2 กรรมการ ซึง่เป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี ้ซึง่ได้แก่ 
1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร(Chief Executive Officer : CEO)  
2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยัสงัฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท 

 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 

2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดงันี ้ 
 
 
 
 

 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเน่ืองด้วยบริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 
ของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย ข้อ22 และข้อ24 รวมทัง้ เพิ่มเติมข้อ 39 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด
ทัง้หมดปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5) 

เหน็ด้วย : 14,431,191,877 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.79 

ไม่เหน็ด้วย : 28,310,430 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.20 
งดออกเสียง : 2,072,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.01 

รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อ22 และข้อ24 รวมทัง้เพิ่มเตมิข้อ39เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 
 มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วจงึมีมตอินมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทกุประการ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
วาระที่ 8 พจิาณาอนุมัติแก้ไขอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
 ผู้ด าเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ22. ของบริษัท 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตัิให้แก้ไข
อ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทเป็นดงัตอ่ไปนี ้
 

ปัจจุบัน 
: ช่ือ และจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ “ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธาน

คณะกรรมการ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท ” 

แก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น 
: ช่ือ และจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ “ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท ” 
 
 มต ิ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วจงึมีมติอนมุตัิให้แก้ไขอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น
ทกุประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 9  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
  ผู้ด าเนินการประชมุ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจงึจ าเป็นจะต้องพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี2564 ดงันี ้

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (“ดีลอยท์”) 

1. คณุชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 
2. ดร. เกียรตนิิยม คณุตสิขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4800 หรือ 
3. คณุวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6797 หรือ 
4. คณุโสภาพรรณ ทรัพย์ทพิยรัตนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6523 หรือ 

 ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีเป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน   1,440,000  บาทซึง่ไม่รวมค่าบริการอ่ืน  (Non -Audit 
Fees) ท่ีบริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 

เหน็ด้วย : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

เหน็ด้วย : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
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หมายเหต ุ: ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัททัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมจ านวน 97 บริษัท ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 22,915,000 บาท 

 ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด    
(“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบญัชี โดยมีรายนามของผู้สอบบญัชีตามที่ระบขุ้างต้น โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 
โดยมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 
 
 มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2564 ตามท่ีเสนอทกุประการ 
โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา 
 

ค าถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น  
ค าถาม (คุณวิทวัส อุทายะ) 
โรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานขยะบริษัทตัง้เป้าหมายท่ีจะท า load factor ก่ี % 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ตามนโยบายก าหนดไว้ประมาณ 80 – 85% 
 

ค าถาม (คุณศราวุฒ ิปิยอารยะนันท์) 
ดอกเบีย้เฉล่ียของบริษัทก่ีเปอร์เซ็นต ์
ค าตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 
ดอกเบีย้ของบริษัทประมาณ 4.2 ถงึ 4.5% 
 

ค าถาม (คุณศราวุฒ ิปิยอารยะนันท์) 
ท าไมดอกเบีย้หุ้นกู้ของบริษัทอตัรา 5% ซึง่มีอตัราท่ีต ่ากว่าบริษัทอ่ืนท่ีมี Rating ต ่ากว่าบริษัท  และบริษัทมีโอกาสท่ีจะปรับCredit Ratingดีขึน้อีก
หรือไม่ 
ค าตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 
บริษัทอ่ืนท่ีมี Rating เท่ากนักบัของ SUPER และเสนอขายหุ้นกู้ ในระยะเวลาใกล้เคียงกบั SUPER  จะมีระยะเวลาหุ้นกู้ จะอยู่ท่ี  2.5 ปี แต่ของ 
SUPER มีระยะเวลา 3 ปี ซึง่ถือวา่ดีกวา่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
บริษัทเองก็ก าลงัปรับเพ่ือให้ได้ Rating ท่ีดีขึน้และให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทวางไว้ ซึง่เม่ือปีท่ีผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปรับ Rating ท่ีดีขึน้  
จาก Rating BBB- เป็น Rating BBB และบริษัทก าลงัพยายามให้ได้ Rating ท่ีดีขึน้ต่อไป  ซึง่จากผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาบริษัทก็
สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ทนัเวลาและจ่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม บริษัทก็คาดหวงัวา่จะได้ปรับ Rating ท่ีดีขึน้ 
 

ค าถาม (คุณศราวุฒ ิปิยอารยะนันท์) 
เป้าหมายก าลงัการผลิตสามปีในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร ซึง่ปัจุจบนับริษัท  COD ประมาณ 1,400 เมกะวตัต์ค PPA ของลมอีก 421 เมกะ

วตัต์ และ 83 เมกะวตัต์ ในประเทศไทย รวมแล้วประมาณ 1,900 เมกะวตัต์  ค าถามคือ 2,000 เมกกะวตัต์น้อยไปหรือไม่ส าหรับบริษัท 

 

เหน็ด้วย : 14,444,394,307 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.88 

ไม่เหน็ด้วย : 17,180,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.12 
งดออกเสียง : - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม : 14,461,574,507 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
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ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ปัจจุบนั บริษัทจ่ายไฟฟ้าไปแล้วจ านวน รวม ของ กองทนุรวมพืน้ฐาน SUPEREIF เฉพาะส่วนของพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 1,516 เมกะวตัต์ 

ส าหรับพลงังานลมจ านวน 421 เมกะวตัต์ ไม่นบัรวมส่วนอ่ืนอีก 50 เมกะวตัต์ และอีก 120 เมกะวตัต์ ค าถามท่ีถามว่า 2,000 เมกะวตัต์ น้อยไป

หรือไม่นัน้จากการค านวณตวัเลขคร่าวๆดงักล่าวแล้ว น่าจะเกิน 2,000 เมกะวตัต์ ซึง่ในอนาคตอีก 2 -3 ปี ข้างหน้า บริษัท มุ่งเน้นท่ีจะขยายก าลงั

การผลิตในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน ซึง่คาดการณ์เกินจ านวน 2,000 เมกะวตัต์  เพราะเน่ืองจากในอนาคตบริษัทก าลงัจะขยายไปยงัประเทศ

อ่ืนนอกจากประเทศเวียดนาม อาทิเช่น ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศอ่ืนในอาเซียน รวมทัง้การขยายธุรกิจ

ไปท่ีประเทศจีน ทัง้นี ้บริษัทก็ตัง้เป้าหมายวา่จะขยายธุรกิจเกินจ านวน 2,000 เมกะวตัต์ โดยตัง้เป้าหมายท่ีจ านวนประมาณ 4,000 เมกะวตัต์  
 

ค าถาม (คุณณพล ก าธรกิตตกุิล) 

ปัจจุบนับริษัทมีขนาด Market Cap ประมาณ 26,000 ล้านบาทแต่พบว่าการถือหุ้นโดยนกัลงทนุสถาบนัมีน้อยมาก และมีการ Coverage โดย 

Research analyst เพียงหนึ่งราย อยากเรียนถามว่าบริษัทมีแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร และจะมีการมุ่งเน้นกิจกรรม IR มากขึน้หรือไม่ เพราะ

ทา่นผู้ ถือหุ้นเช่ือวา่น่าจะเป็นผลบวกกบัผู้ ถือหุ้นและก็จะท าให้ภาพลกัษณ์ของบริษัทดีขึน้และก็ต้นทนุทางการเงินของบริษัทลดลง 

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

ปัจจบุนัก าลงัปรึกษากบับริษัทท่ีปรึกษาของบริษัทเพ่ือแนะน าบริษัทให้กบัสถาบนัตา่งๆโดยบริษัทตัง้เป้าหมายว่าภายใน 1-2ปี ข้างหน้า สถาบนัจะ

เข้ามาลงทนุในหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ 
 

ค าถาม (คุณณพล ก าธรกิตตกุิล) 

สภาวะโดยรวมของอตุสาหกรรมในประเทศเวียดนามว่าปัจจุบนัมีการแข่งขนัในการหาโครงการใหม่มากน้อยขนาดไหน  และบริษัทมีจุดแตกต่าง

อย่างไร  

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

มีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู สงัเกตได้จากบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษัทท่ีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่         มีการไป

ลงทนุในโครงการท่ีประเทศเวียดนาม  แต่เน่ืองจากในประเทศเวียดนามบริษัทเราค่อนข้างได้เปรียบบริษัทอ่ืนเพราะบริษัทเราเข้าไปขยายธุรกิจท่ี

ประเทศเวียดนามก่อนบริษัทอ่ืน โดยปัจุจบนัพนกังานของบริษัทท่ีประเทศเวียดนามมีจ านวนเกือบ 200 คน และมี Head Office ขนาดค่อนข้าง 

ใหญ่ ตัง้อยู่ท่ี โฮจิมินห์  ทัง้นี ้ในส่วนของบุคลากรของบริษัทมีความพร้อมและเงินทนุท่ีบริษัทส่งไปลงทนุและสร้างฐานให้บริษัทท่ีตัง้อยูท่ีประเทศ

เวียดนามมีความพร้อมให้ขยายธุรกิจ  
 

ค าถาม (คุณสตางค์ บุญกิจรุ่งไพศาล) 

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 550 เมกะวตัต์ทีประเทศเวียดนาม ตัง้เป้าหมายจะ acquire เป็น 100%   จะเสร็จสิน้

ช่วงไหน และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม จ านวน 421 เมกะวตัต์ท่ีประเทศเวียดนามบริษัทจะถือสดัส่วนเตม็ 100 % หรือไม่ 

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีประเทศเวียดนามคาดการณ์จะเสร็จในไตรมาส 2 หรือ ไตรมาส 3 ปี 2564 นี ้ผู้ขายก าลงั

ด าเนินการตามขัน้ตอนของ  Milestone ท่ีวางไว้ตามสญัญาถ้าครบตามเง่ือนไขบริษัทจะเข้าไปถือสดัส่วน 100% ทัง้ 550 เมกะวตัต์ตามสญัญา 

โดยถ้าเราโอนเสร็จเราจะถือ 100% ทัง้ 550 เมกะวตัต์แต่ในแง่ของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม มีเป้าหมายCOD และจ่ายไฟแล้ว

บริษัทจะถือ100  % 
 

ค าถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์) 

ตามท่ีแจ้งว่าบริษัทตัง้เป้าหมายว่าจะขยายอีกจ านวน 2,000 เมกะวตัต์  วางแผนไว้ว่าเป็นพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังาน ลมเท่าไหร่ และ

แนวโน้ม เป็นอย่างไร และจะเป็นโครงการท่ีประเทศเวียดนามทัง้หมดหรือไม่ 

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

ไม่ใช่โครงการท่ีประเทศเวียดนามทัง้หมด ปัจจุบนัโครงการของบริษัทถือว่าเป็นรายใหญ่ท่ีประเทศเวียดนาม ในด้านพลงัการผลิตของทัง้พลงั งาน

แสงอาทติย์ และพลงังานลม โดยบริษัทยงัคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลงังานท่ีประเทศเวียดนามและจะขยายในเอเชียและตลาดอ่ืนๆตอ่ไป 
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ค าถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์) 

บริษัทมีคณุสมบตัอิะไรท่ีท าให้ Partner เลือกเข้ามาร่วมงานและร่วมลงทนุ 

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

ถ้าในด้านของpartner ท่ีสนใจให้บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน เน่ืองจากช่ือเสียงของบริษัทในด้านก าลังการผลิตทัง้ในประเทศไทย และประเทศ

เวียดนาม ในด้านของพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทัง้ในด้านของผลงานและการด าเนินงาน รวมทัง้ความพร้อมทางด้านการเงินและด้านการ

ด าเนินการ แต่หากในแง่ของ Strategic Investors ท่ีสนใจเข้ามาลงทนุ น่าจะพิจารณาจาก portfolio ของบริษัทท่ีมีความมัน่คงมีรายได้ท่ีมัน่คง 

เก็บเงินตรงเวลา และเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 
 

ค าถาม (คุณเอเชีย เสวีกุล) 
เงินชดเชยประกนับริษัทจะได้รับในไตรมาส 1 หรือไม่ 

ค าตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 

อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 

ชีแ้จงเพิ่มเตมิ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  

ทัง้นี ้ส่วนของเงินประกนับริษัทได้รับมาแล้วจ านวน 80,000,000 บาท แตย่งัมีเพิ่มเตมิอีกซึง่อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 

ค าถาม (คุณสุพัฒน์ จติประพัฒน์) 

ดอกเบีย้ของโครงการ Loc Ninh จ านวน 550 เมกะวตัต์ หลงัจากรับรู้รายได้ และดอกเบีย้จะเร่ิมจ่ายหลงัเสร็จ COD ไปแล้วสองไตรมาส ท าให้

อตัราก าไรในไตรมาสปี 64 แน้วโน้มน่าจะดีเพราะรายได้เพิ่มขึน้แตด่อกเบีย้ไม่ได้เพิ่มตามนีถ้กูต้องหรือไม่ 

ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

โดย concept แล้วถกูต้อง  
 

ค าถาม (คุณพงษนัฐ) 

ตามที่เคยแจ้งใน opportunity day วา่บริษัทสนใจท า Smart City หมายถงึ Smart City ท่ีไหน และแผนเป็นอย่างไรมี IRR เทา่ไหร่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
การผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะเปล่ียนไปทัง้หมดต้นทนุในการผลิตไฟฟ้าท่ีถูกท่ีสุดจะไม่ใช่พลงังานจากถ่านหิน หรือแก๊ซแล้ว ต้นทนุในการผลิตไฟฟ้า
ท่ีถกูท่ีสดุใน  3 - 5 ปี ข้างหน้าจะมาจากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้แสงอาทิตย์และลมไม่มีต้นทนุ โดยแบตเตอร่ีท่ีบริษัทจะน ามาท า 
Hybrid จ านวน 49 เมกะวตัต์ ซึง่จะท าให้บริษัทสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 7 วนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยบริษัทเล็งเห็นว่าอยากจะเปล่ียนบ้านทกุบ้านเป็น
โรงไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอร่ีไปติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์บนบ้านเป็น concept ของบริษัท ซึง่ ในอนาคตบริษัทคาดว่าบ้านแต่ละหลังจะ
สามารถตดิตัง้แผงไฟฟ้าได้ และใช้แบตเตอร่ีเพ่ือเก็บไฟฟ้า และน ามาขายในส่วนท่ีไม่ได้ ใช้ ดงันัน้ ในปีนี ้และในอนาคตบริษัทจึงจะเข้าไปขยายใน
ส่วนของ Smart  City โดยบริษัทจะมีเข้าไปเป็นส่วนร่วมในแง่ของการติดตัง้แผงการท าแบตเตอร่ี  หรือการสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือได้รับรายได้ร่วมกนั 
คือ Smart  City แตไ่ม่ได้เปล่ียนแปลงธุรกิจของบริษัท ซึง่ธุรกิจของบริษัทยงัเหมือนเดิม คือ พลงังานทดแทน แต่เป็นการปรับเปล่ียนไปในแง่ของ
การผลิตเทา่นัน้ 
 

ค าถาม (คุณพงษนัฐ) 
วางเป้าหมายรายได้ปีนี ้10,000 ล้านบาท คาดวา่จะสามารถเป็นไปได้ตามแผนหรือไม่ 
ค าตอบ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

เป้าหมายรายได้ คือ 9,800- 10,000 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานใน 3-4 เดือนแรกของปี คาดวา่เป้าหมายน่าจะได้ตามท่ีตัง้เป้า หมายไว้ 
 

ประธานเจ้าหน้าที่แจ้งแผนงานในปี 2564 และแผนงานในอนาคตของบริษัท 

โดยในปีท่ีผ่านมา (ปี2563) บริษัทมีรายได้ประมาณ 6,845 ล้านบาท EBITDA รายได้ก่อนหกัค่าเส่ือมและภาษีประมาณ 5,291 ล้านบาท และ

ก าไรประมาณ 1,528 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าท่ีบริษัทได้วางไว้ รายได้ของบริษัทในปีท่ีผ่านมา(ปี2563) สามารถแบง่ได้ ดงันี ้
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1) รายได้จากธุรกิจพลงังานแสงอาทติย์  

ในปีท่ีผ่านมา (ปี2563) ประมาณ 72% เป็นรายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และ 16% รายได้ของพลงังานแสงอาทิตย์จาก

ประเทศเวียดนามประมาณ 1,013 ล้านบาท ส าหรับปี 2564 นี ้บริษัทเพิ่มก าลงัการผลิตเม่ือปลายปีท่ีแล้วอีกจ านวน 550 เมกะวตัต์ ส่วนตรงนี ้

คาดวา่น่าจะท าให้รายได้ของบริษัทในปี2564 เพิ่มขึน้ถงึประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึง่เป็นรายได้ของไฟฟ้าจากประเทศเวียดนาม 

2) รายได้จากธุรกิจพลงังานขยะ 

 ในปี2563 ผ่านมามีรายได้ประมาณ 9% ประมาณ 561ล้านบาท ส าหรับปี 2564 นี ้คาดวา่จะเพิ่มขึน้ไปอีก 2- 3% 

3) รายได้จากธุรกิจน า้ประมาณ 3% ประมาณ 166 ล้านบาท  

4) รายได้จากธุรกิจ IT ประมาณ 1%  
 

ส าหรับแผนงานในปี 2564 นี ้ของบริษัทมีดงันี ้

   บริษัทมุ่งเน้น COD ของโครงการพลงังานลม ท่ีก าลงัสร้างอยู่จ านวน 421 เมกะวตัต์ ซึง่จะส่งผลให้รายได้ท่ีประมาณการไว้ให้ 9,800-

10,000 ล้านบาท จะเพิ่มขึน้ถึง 13,000 ถึง 14,000 ล้านบาท ในปีต่อๆไปบริษัทจะเติบโต 30% - 40% โดยบริษัทยงัคงมุ่งเน้นในส่วนของสญัญา

สมัปทานจากรัฐบาล อาทิเช่น โครงการไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานขยะ รวมทัง้การขายน า้ให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรใหญ่ 

เช่น  East Water , อมตะ รวมทัง้การก าจดัขยะที่มีสมัปทานระยะเวลา 20 ปีของหน่วยงานรัฐ  

  ปี2564นี ้บริษัทจะลงทุนในส่วนของ Hybrid บริษัทจะสามารถผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์เพ่ือน ามาขายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

และจะขยายสมัปทานขายไฟฟ้า,ขายน า้,ขายการก าจดัขยะให้รัฐบาลทัง้ในประเทศไทย ประเทศเวียดนามหรือประเทศอ่ืนๆ 

  ทัง้นี ้สญัญาสมัปทานขายไฟฟ้าในประเทศไทยยงัคงเหลือระยะเวลาตามสญัญา 19 ปี และท่ีประเทศเวียดนามยงัคงเหลือระยะเวลา

ตามสญัญา 19 ปี - 20 ปี เพราะเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเตมิอีกจ านวน 550 เมกะวตัต์ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทยงัคงมุ่งเน้นอยู่  

  แต่ในส่วนธุรกิจท่ีจะขยายเพิ่มเติมนัน้ ในส่วนก าลงัการผลิต และจะน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึง่บริษัทจะน า Smart City เข้ามาซึง่จะท าให้

บ้านแต่ละหลงัสามารถประหยดัไฟฟ้าได้และขายไฟฟ้าให้กบัรัฐบาลหรือบุคคลอ่ืนได้ โดยบริษัทจะเข้าไปท าให้บ้านแต่ละหลงัสามารถผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าเองได้ และบริษัทยงัสามารถหารายได้ในส่วนตรงนี ้

   และปัจจบุนัมีหลายคา่ยท่ีผลิตรถยนต์ อาทเิช่น ฮอนด้า โตโยต้า จะเปล่ียนเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น า้มนัมาเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้าและบริษัท

ในแง่ของผู้ผลิตไฟฟ้าจะไปมีส่วนร่วมและจะได้ผลประโยชน์และก าไรตรงส่วนนี ้ซึง่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทก าลงัจะขยายการลงทนุตามเทรน  

  สรุปเป้าหมายของบริษัทคงด าเนินธุรกิจแบบเดิม และมุ่งเน้นสญัญาสมัปทาน รายได้ปีนีว้างแผนไว้ประมาณ 9,800- 10,000 ล้านบาท

และปีหน้าวางแผนไว้ท่ีประมาณ 13,000 ล้านบาท  
 

 

   ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในครัง้นีแ้ละกล่าวปิดการประชมุ 
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